



# เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. อังกฤษ

- รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศต้องจดทะเบียนและเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้การสนับสนุน

### ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- พรรคการเมืองฝ่ายประธานาธิบดีคนใหม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปรอบสอง

**๑. ฮังการี : รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้การสนับสนุนและจดทะเบียน (วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)**

ภายหลังจากอภิปรายมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมารัฐสภาภายใต้รัฐบาลฝ่ายขวาของฮังการีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดให้องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ จำนวนมากกว่า ๒๔,๐๐๐ ยูโรต่อปีต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้การสนับสนุน และจดทะเบียนว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ มิฉะนั้นจะระงับมิให้ดำเนินงานต่อไป โดยนายวิกตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการีได้ให้เหตุผลว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ช่วยป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย

ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และองค์กรสิทธิระหว่างประเทศต่างๆ ประณามการจำกัดสิทธิเสรีภาพของรัฐบาลฮังการีในครั้งนี้ การคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลฮังการีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยที่ชาวฮังการีจำนวนหนึ่งได้รวมกลุ่มแสดงความไม่พอใจหน้าอาคารรัฐสภา ณ กรุงบูดาเปสต์ ด้วยเห็นว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัติจำกัดการเปิดมหาวิทยาลัยของต่างชาติในฮังการีที่เพิ่งจะสร้างกระแสต่อต้านภายในประเทศ และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รัฐบาลฮังการีไม่สามารถปกปิดเจตนาแท้จริงที่ต้องการกำจัดอิทธิพลของนายจอร์จ โซรอส นักธุรกิจการเงินชาวฮังการี-อเมริกัน ภายในประเทศฮังการีด้วยแนวคิดส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามแนวทางของตนซึ่งสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ในขณะที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาฮังการีมีทัศนะว่ารัฐบาลควรแสดงความโปร่งใสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัสเซียมากกว่า พวกเขามีได้มีความคลางแคลงใจต่อการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมากเท่ากับการที่สมาชิกรัฐสภาฮังการีหลายคนแสดงท่าทีปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งสหภาพยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้มีความตึงเครียดกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีออร์บานเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของรัฐบาลฮังการีในครั้งนี้เช่นกัน โดยที่สภายุโรปได้ออกข้อมติเรียกร้องให้รัฐบาลฮังการีหยุดการกระทำที่สวนทางกับความเป็นประชาธิปไตยและระงับการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

<http://euobserver.com/beyond-brussels> (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)

**๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส : พรรคการเมืองฝ่ายประธานาธิบดีคนใหม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปรอบสอง (วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)**

พรรคการเมืองฝ่ายของนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปรอบสองซึ่งเป็นรอบชี้ขาด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยพรรคการเมืองของประธานาธิบดีมาครง ได้แก่ พรรค The Republic on the Move และพรรค Modem ซึ่งเป็นพรรคการเมืองพันธมิตรได้รับการเลือกตั้งจำนวน ๓๐๐ ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ๕๗๗ ที่นั่ง นับเป็นการเปลี่ยนผ่านการเมืองที่สำคัญอีกครั้งของฝรั่งเศสภายหลังจากพรรคแนวคิดสังคมนิยมและอนุรักษนิยมปกครองประเทศมานานหลายทศวรรษ อีกทั้งการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะสนับสนุนให้ส่งผลให้ประธานาธิบดีมาครงผู้ซึ่งมีแนวคิดให้ความสำคัญกับการดำเนินการของสหภาพยุโรปและมีแนวคิดสายกลาง สามารถดำเนินการเรื่องต่างๆที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงได้อย่างเต็มที่ อาทิ การจัดระบบการเมืองใหม่ และผ่อนปรนกฎระเบียบซึ่งนักลงทุนทั้งหลายต่างกล่าวว่าเป็นพันธะผูกพันที่มีผลกระทบภายในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นลำดับสองในกลุ่มยูโรโซน

ในขณะที่กลุ่มการเมืองที่ครองอำนาจมาแต่เดิมของฝรั่งเศสทั้งพรรคการเมืองฝ่ายขวาและพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาด้วยเช่นกัน นางมารีน เลอแปง ผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายขวา และนางฌอง-ลุก เมลองซง ผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย ประกาศที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหากฝ่ายรัฐบาลเสนอโครงการที่ไม่ชอบธรรมหรือโครงการที่มีแนวโน้มจะดำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามแผนงานของสหภาพยุโรป ทั้งนางเลอแปงและ นายเมลองซงต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองสูง มีทักษะความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายรวมทั้งปฏิริยาความหวาดกลัวหรือความโกรธของประชาชนมาแล้วทั้งสิ้น เขาทั้งสองต่างมีแนวนโยบายแตกต่างจากประธานาธิบดีมาครง โดยสิ้นเชิง ทั้งการต่อต้านยุโรป ต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ การแพร่ขยายของทุนนิยม โดยเฉพาะนางเลอแปงนั้นต่อต้านผู้อพยพอย่างจริงจังยิ่งมาก นอกจากนี้ นางเลอแปงและนายเมลองซงประกาศว่าจะร่วมกันคัดค้านการแก้ไขกฎหมายแรงงานตามแนวทางที่ประธานาธิบดีมาครงเสนอ เนื่องจากเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถูกว่าจ้าง ทำลายระเบียบสังคมโดยการยกเลิกข้อตกลงร่วมกันของผู้ใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายประธานาธิบดีมาครงและผู้นำพรรคฝ่ายค้านทั้งสองดังกล่าวยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงโดยง่ายซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองของฝรั่งเศสขณะนี้ยังคงเป็นที่สนใจติดตามกันอยู่ทุกชั่วขณะ

จากการเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้สมัครฝ่ายประธานาธิบดีมาครงผู้ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา ร้อยละ ๔๑ เป็นผู้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก อีกทั้งจำนวนมากกว่าครึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านการเลือกตั้งมาก่อนและเป็นผู้มีอายุน้อย โดยผู้ได้รับเลือกตั้งที่อายุน้อยที่สุดครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ได้รับเลือกตั้งจากเขต Savoy เป็นสตรีอายุเพียง ๒๔ ปีเท่านั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้นจำนวน ๕๗๗ คน เป็นสตรีจำนวนมากถึง ๒๒๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙ ถือเป็นสถิติของการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของสตรีฝรั่งเศสอีกก้าวอย่างหนึ่งด้วย

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

<http://www.businessinsider.com> (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐